






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

12 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1.ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยไทยมีไลน์เบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 วงเงิน 2,955 ล้านบาท ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์สาขาวิชาชีพและสายสนับสนุนทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คาดได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณสัปดาห์หน้า และเริ่มกระบวนการเบิกจ่ายให้หน่วยบริการได้ตั้งแต่ 29 ส.ค. 2566 เป็นต้นไป คาดแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. 2566</p> <p>2.เตือน ห้ามใช้ชุดตรวจโควิดที่หมดอายุ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, thereporters, thebangkokinsight, ch7, thailandplus, hfocus)</p> <p>-ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. ชี้แจงข้อมูลที่สื่อออนไลน์ระบุว่าสามารถใช้ชุดตรวจ ATK ที่หมดอายุไปแล้ว 10 เดือน ถึง 2 ปี ได้ ว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและสร้างความสับสนให้กับประชาชน โดยเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ รวมถึงชุดตรวจ ATK ที่ได้รับอนุมัติจาก ออย. จะต้องแสดงวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ไว้ พร้อมเตือนอย่าใช้ชุดตรวจโควิด 19 แบบ ATK ที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพแล้ว เพื่อป้องกันการเกิดผลตรวจปลอมหรือผลคลาดเคลื่อน</p> <p>3.สร.อินโดฯ ยืนยันโควิดสายพันธุ์ EG.5ไม่รุนแรง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isranews</p> <p>-นายบุติ ภูนาดี ซาดิคิน รมว.สร.อินโดนีเซีย กล่าวถึง กรณี WHO ประกาศให้โควิดสายพันธุ์ EG.5 (อีริส) เป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าจับตามองว่า ไม่จำเป็นที่สาธารณสุขจะต้องไปวิตกกังวล และขอให้อยู่ในความสงบเกี่ยวกับการระบาดของสายพันธุ์นี้</p>	
 กัญชา	
<p>ผลกระทบในกระท่อม-กัญชา ส่งผลต่อสมอง ดับ ทางเดินอาหาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผจก., hfocus)</p> <p>- รศ.ดร.เอกสิทธิ์ ภูมารสิทธิ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. กล่าวในการประชุมวิทยาศาสตร์การเสพติด ปี 2566 ในประเด็นนโยบายยาเสพติดและการนำสู่การปฏิบัติ (Thailand Addiction Scientific Conference 2023: Drug Policy and Implementation) หัวข้อประเด็นเชิงสุขภาพและสังคมภายหลังปลดล็อกกัญชาและใบกระท่อม ณ รร.กรีน นิมมาน จ.เชียงใหม่ ว่าจากการวิจัยพบสารเซโรโทนินจากใบกระท่อมออกฤทธิ์ส่งผลต่อการทำงานของสมอง สามารถบำบัดรักษาภาวะโรคอ้วน และภาวะซึมเศร้าได้ แต่การนำใบกระท่อมมาใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติด ประเภทมอร์ฟิน เฮโรอีน และยาบ้า ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ และไม่สามารถนำมาใช้ทดแทนการบำบัดรักษาทางการแพทย์ปัจจุบันได้</p> <p>-รศ.พญ.พิมพ์ศิริ ศรีพงษ์พันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มอ. นำเสนอผลการศึกษามลกระทบของกัญชาต่อระบบการทำงานของตับและทางเดินอาหาร พบสารออกฤทธิ์ THC และ CBD ในกัญชาส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาท ทำให้การทำงานของทางเดินอาหารช้าลง ส่งผลให้ค่าตับสูง รวมถึงอันตรายทางสุขภาพอื่นที่อาจเกิดขึ้น เช่น ภาวะหลอดเลือดสมอง หัวใจวายเฉียบพลัน ความจำเสื่อมชั่วคราว</p> <p>-ศ.วิภาสสิริงาม บาราสิริงาม ม.วิทยาศาสตร์ มาเลเซีย กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับการใช้ใบกระท่อมและกัญชาในทางการแพทย์จากองค์กรในระดับนานาชาติที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงและเป็นแนวทางในการควบคุมและใช้ใบกระท่อมและกัญชาเพื่อการบำบัดรักษาทางการแพทย์ ทั้งนี้ ไทยและมาเลเซียในฐานะประเทศที่มีผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ใบกระท่อมมากกว่าประเทศอื่น จำเป็นต้องเฝ้าระวัง ติดตาม ผู้ป่วยและศึกษาวิจัยผลกระทบเชิงสุขภาพจากการใช้สมุนไพรทั้งสองชนิดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ปัญหาขาดแคลนแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง กรณีข่าวรพ.ในสังกัด สธ.บางแห่งออกมาประกาศขาดแคลนแพทย์ ว่า จากประเด็นความต้องการในการดูแลประชาชนมีสูงขึ้น และการคัดกรองโรคติดต่อสำคัญๆ ทำให้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บุคลากรมีภาระงานมากขึ้น ซึ่งเตรียมดำเนินการหาบุคลากรให้สอดคล้องภาระงานมากขึ้น ได้แก่ 1.ผลิตบุคลากรเพิ่มขึ้น 2.อัตรากำลังอยู่ในระบบมากขึ้น โดยดูแลเรื่องค่าตอบแทน ความก้าวหน้า สวัสดิการเรื่องบ้านพัก ซึ่งปีนี้ตั้งเป้ามีย่านบ้านพักให้กับบุคลากรเบื้องต้น 10,000 ยูนิท ขณะนี้อยู่ระหว่างทยอยลงนามก่อสร้าง รวมถึงตำแหน่งว่างต่าง ๆ ก็พยายามจัดสรรไปยังหน่วยบริการที่ขาดแคลน</p>	
<p>สร.ส่งมอบช่วยรพ.อุ้มผาง แก้ปมขาดสภาพคล่อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ : (มติชน, ผจก., mcot, hfocus)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงประเด็นรพ.อุ้มผาง จ.ตาก งบประมาณติดลบถึง 40 ล้านบาท จากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมา ทำให้ชนกลุ่มน้อยหลังไหลเข้ารับการรักษากว่า 1 แสนราย และไม่ได้เงินนอนใจ เบื้องต้นได้ส่งงบประมาณส่วนกลาง 20 ล้านบาท ลงไปตั้งแต่เดือนก.ค.ก่อนมีกระแสข่าว ส่วนระยะยาวมีแนวคิดหมุนเวียนแพทย์จบใหม่ไป รพ.อุ้มผาง ประมาณ 3-4 เดือน จากที่ต้องอยู่ประจำ 1-2 ปี เพื่อสร้างพลังบวก และได้รับประสบการณ์ดูแลปชช.ตามแนวชายแดน รวมถึงมอบหมายให้สำรวจ รพ.ต่างๆ ที่มีสถานะใกล้เคียงกับ รพ.อุ้มผาง เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ ระบบการบริหารจัดการในรูปแบบเขตสุขภาพ ตามนโยบาย 1 provide 1 hospital นพ.สสจ. ผู้ตรวจราชการฯ ในแต่ละเขตสุขภาพ สามารถหมุนเวียนงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร ไปช่วยเหลือโรงพยาบาลที่เกิดปัญหาได้</p>	-
<p>สร.หยุดคัดกรองไวรัสตับอักเสบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ : (สยามรัฐ, มติชน, ผจก., thecoverage, thailandplus, hfocus, thebangkokinsight, TNN)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.จักรกริช ไข้วศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ สปสช. แถลงนโยบายการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในสถานพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมกล่าวว่า สธ.มีเป้าหมายกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ให้สำเร็จ ภายในปี 2573 กำหนดสิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองในระบบหลักประกันสุขภาพฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทุกสิทธิการรักษา โดยมีรพ.สต.ทั้งสังกัด สธ.และ อบจ. ร่วมเป็นเครือข่ายให้บริการ เชิญชวนประชาชนที่เกิดก่อนปี 2535 หรืออายุ 30 ปีขึ้นไป ติดต่อสถานบริการใกล้บ้านในโครงการของ สปสช. เพื่อรับการตรวจคัดกรอง โดยเจาะเลือดตรวจปลายนิ้ว ทราบผลในเวลารวดเร็ว</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ชุดสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพฯ ปชช.ทุกคนที่เกิดก่อนปี 2535 สามารถรับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี ด้วย HBsAg และไวรัสตับอักเสบ ซี ด้วย Anti-HCV จำนวน 1 ครั้งตลอดช่วงชีวิต ส่วนกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย บุคลากรสาธารณสุข และผู้ต้องขัง จะได้รับสิทธิตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ซี ซ้ำทุก 1 ปี โดยหน่วยบริการจะได้รับค่าใช้จ่ายเมื่อให้บริการคัดกรองแก่กลุ่มเป้าหมาย มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 เม.ย. 2566 เป็นต้นไป</p>	-
<p>แนะนำเทคนิค 3+5 กระตุ้นน้ำนม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ : (มติชน, thaitodaynews)</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 12 ส.ค.ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ และทุกวันที่ 1-7 สิงหาคมของทุกปี ประกาศเป็นสัปดาห์นมแม่โลก โดยปี 2566 ได้กำหนดแนวคิด "Enabling Breastfeeding" "สานพลัง สร้างสรรค์ สังคมนมแม่ เพื่อพ่อแม่ที่ต้องทำงาน" พร้อมแนะนำเทคนิค 3 + 5 เพื่อช่วยในการกระตุ้นและเพิ่มน้ำนมให้กับคุณแม่</p>	-
<p>พัฒนาห้องแล็บตรวจยีน BRCA1/BRCA2</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ : thailandplus</p> <p>-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์ฯ และกรมการแพทย์ ร่วมกันพัฒนาเครือข่ายการแพทย์แม่นยำ ด้านโรคมะเร็งและโรคมะเร็งที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เพื่อค้นหาการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1/BRCA2 ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี เป็นศูนย์แรกที่ให้บริการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ได้พัฒนาศักยภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เปิดให้บริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ด้วยเทคโนโลยี NGS สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม และญาติสายตรงที่มีประวัติครอบครัวตรวจพบยีนกลายพันธุ์ เพื่อช่วยลดระยะเวลาการรอคอย ลดการส่งต่อ ร้องรับการตรวจตัวอย่างจากรพ.ในเขตสุขภาพที่ 8 พื้นที่ใกล้เคียง และกลุ่มประเทศในภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง</p>	-
<p>กรมการแพทย์ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดบริการศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ : hfocus</p> <p>- สปสช.ร่วมมือกับภาคเอกชนเข้าร่วมบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด ภายใต้ชื่อศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด รพ.ธนบุรีบูรณา และศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฮอริซอน (Horizon) เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกผู้ป่วยยาเสพติดรักษาแบบผู้ป่วยใน รพ.เอกชน แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลมาตรฐานการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานที่กรมการแพทย์กำหนด</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รพ.พุทธโสธร ชี้แจงข่าวเด็ก 11 ปีรอคิวรักษารากฟันนาน 2 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ : (ไทยรัฐ, ข่าวสด, hfocus, nation, tnews)</p> <p>-รพ.พุทธโสธร ชี้แจงกรณีข่าวเด็กอายุ 11 ปี รอคิวรักษารากฟันนาน 2 ปี ว่า เด็กได้รับการรักษารากฟันฉุกเฉิน กำจัดเชื้อบรรเทาอาการปวดตามมาตรฐาน และอุดฟันจนใช้งานฟันได้ปกติแล้ว ส่วนการอุดคลองรากฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง มีคิวรอ 1-2 ปี แต่หากในระหว่างนี้ผู้ป่วยมีปัญหาในการใช้ฟัน หรือมีปัญหาฟันแตกสามารถกลับมารักษารากฟันได้ทันที ทั้งนี้ รพ.พุทธโสธร ตระหนักดีถึงปัญหาระยะเวลาการรอคอยบริการในผู้ป่วยทันตกรรม และมีแผนในการพัฒนาและปรับปรุงตามนโยบายของปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการแยกบริการในลักษณะ รพ.ทันตกรรม และบรรจุลงในแผนพัฒนา รพ. ในปีงบประมาณ 2567</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ : thainews</p> <p>-กรมการแพทย์ ชี้แจง กรณีการแชร์ข้อมูลคนที่มีพฤติกรรมอั้นปัสสาวะบ่อย ๆ อาจทำให้เสี่ยงเป็นโรคนิ่วได้ เป็นข้อมูลเท็จ โดยอาการของโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ตำแหน่งของก้อนนิ่ว ระดับการอุดตันของทางเดินปัสสาวะ การมีภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะร่วมด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ : thestatetimes</p> <p>-กรมควบคุมโรค เผย กรณีที่มีการโพสต์คลิปบนสื่อโซเชียลว่า มีผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 และพบภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงทั่วไป หรือเป็นโรคมะเร็ง เป็นข้อมูลเท็จ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ : antifakesnews</p> <p>-สถาบันโรคทรวงอก ชี้แจงข้อมูลทานแคลเซียมจะเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจ หรือหินปูนเกาะหัวใจ เป็นข้อมูลเท็จ ทั้งนี้ การกินแคลเซียมเสริมในขนาดที่เหมาะสม ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดหัวใจ หรือหินปูนเกาะหัวใจแต่อย่างใด</p>	-
<p>1 จังหวัด 1 เมนูชูอาหารไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอสมอส ทอล์กออฟเดอะทาวน์</p> <p>-กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำโครงการ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น เตรียมผลักดันเป็นนโยบายหลักของกระทรวง ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ควรร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ กรมอนามัย ททท. พณ. สถาบันทางการศึกษา สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร ภาควิชาสารมวลชน และภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมพลังต่อยอด 76 เมนู สู่ 2 เป้าหมายหลักที่สำคัญ คือ 1.การรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยได้ตระหนักภูมิปัญญาภูมิปัญญาที่ไทยได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วได้กินอาหารไทย อาหารแห่งชาติ และ 2.จะนำ 76 เมนู มาเป็นซอฟต์แวร์ในเชิงการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ได้อย่างไร เป็นความท้าทายที่คนไทยทั้งมวลจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนสู่เป้าหมายแห่งความเป็นจริง</p>	-